

Trên thế gian này, chúng ta thấy nhiều chủng sanh khác nhau, con người và thú vật, tất cả đều có một sự xu hướng khác nhau và có một đặc tính khác nhau. Chúng ta thấy nhiều chủng khác biệt như những loài khác nhau, tất cả đều có một tâm tái tạo. Chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta có nhiều loài tâm tái tạo, những loài khác nhau, chúng ta chào đời trên thế gian này cũng có nhiều chủng khác nhau. Chúng ta cùng chia sẻ thế gian và cùng cảm nhận những cảm giác qua sáu căn, bất kể là dù chúng ta giàu hay nghèo. Do vậy những cảm nhận mà chúng ta bị xuyên qua sáu căn, nên tâm thức và tâm bất thức. Tất cả những tâm này phát sanh trong đời sống hàng ngày, chúng là những tâm Dục giới (Kàma vacaracitta). "Kàma" có nghĩa là "dục lạc" hoặc là "những cảm nhận thế gian của dục lạc". Tuy nhiên, tâm dục giới không những là các tâm có nguên gốc tham ái; mà chúng còn có liên quan với cõi dục.

Tái sanh làm người là kết quả của nghiệp thiện. Tâm tái tạo phát sanh trong cõi người mà đó có các căn là kết quả của nghiệp thiện do tâm dục giới tạo tác. Nó không phải là kết quả của tâm thiện mà cũng không phải là tâm dục giới. Tâm thiện phát sanh khi chúng ta có sự an lạc mà một đời "an lạc thế gian", lúc đó chúng ta không bị chính các cảm nhận hiện diện do ngũ căn. Tâm thiện không phải là nguyên nhân tái sanh trong đời này. Như vậy, chúng ta tái sanh trong cõi người có chung một điều là tâm tái tạo của họ là kết quả của nghiệp thiện do tâm dục giới tạo tác. Điều này những sự khác nhau về việc tái sanh làm người, chính là một đời nghiệp thiện tạo ra tâm tái tạo.

Người ta phân chia con người theo sự tái sanh của chúng thành hai loại, mà một trong hai loại này gồm có nhiều một đời tâm quỳ. Hai loại:

1. Tái sanh bằng tâm tái tạo quỳ thiện vô nhân.
2. Tái sanh bằng tâm tái tạo quỳ thiện hữu nhân.

Khi con người tái sanh bằng tâm tái tạo vô nhân, sự tái sanh của người đó là kết quả của nghiệp thiện dục giới, những một đời nghiệp thiện thì ít hơn nghiệp thiện mà nó tạo ra tâm tái tạo hữu nhân. Người ta tái sanh bằng tâm tái tạo vô nhân thì bằng tất nghiệp thiện không có trước tiên của

Những lo ngại Tâm Tái Tạo khác nhau

Viết bởi internet

Chủ nhật, 24 Tháng 7 2011 10:57 - Lần cập nhật cuối Chủ nhật, 24 Tháng 7 2011 15:58

kiếp sống. Nhẫn căn, nhẫn căn thì không phát triển hay hẳn có những khuyết tật khác. Tuy nhiên, khi chúng ta thấy một người bị tật nguyền chúng ta không thể nói rằng họ như thế nào trước tiên kiếp sống của người đó có tâm tái tạo vô nhân hay là tâm tái tạo hữu nhân. Chúng ta không thể nói người bị tật nguyền thì họ như thế nào trước tiên kiếp sống của người đó hay bị tật nguyền sau này, thậm chí ngay khi còn trong bụng mẹ, và nếu vậy chúng ta không biết loại tâm tái tạo nào mà người đó tái sinh. Sự việc cho thấy là một người bị tật nguyền không xảy ra một cách ngẫu nhiên; điều đó là do bị nghiệp của họ.

Chúng có một loại tâm tái tạo quả thiện vô nhân, những tâm quả này có nhiều mức độ tùy thuộc vào nghiệp tạo ra nó: Có thể tái sinh trong những môi trường khác nhau, như sống trong môi trường bị tàn tật và môi trường hạnh phúc. Loại tâm tái tạo này thậm chí có thể phát sinh trong cõi trời thấp nhất.

Cũng có một tâm tái tạo vô nhân quả bất thiện. Loại tâm này không phát sinh trong cõi người, những nó chỉ có trong cõi khỉ. Chúng có một loại tâm tái tạo quả bất thiện, những nó có nhiều mức độ. Có nhiều sự khác nhau về nghiệp tạo ra bất thiện và do đó chắc chắn là có nhiều sự khác nhau về tái sinh bất thiện. Sự tái sinh bất thiện, chúng ta có thể thấy trong thế gian này là tái sinh làm thú. Có ba cõi khỉ mà chúng ta không thể thấy: người quả, a tu la và đạ ác. Có những cõi đạ ác khác nhau bởi vì có nhiều mức độ nghiệp tạo ra bất thiện mà sinh những loài tái sinh bất thiện khác nhau.

Nhiệm vụ của tái tạo có thể được hiểu do bởi những lo ngại tâm quả khác nhau mà nó có những kết quả nghiệp khác nhau. Nó tùy thuộc vào nghiệp tạo ra mà loại tâm quả được hiểu những chức năng của tâm tái tạo trong trường hợp của một chúng sanh được biết. Tâm tái tạo không phát sinh trong tiến trình tâm ngũ căn hoặc tiến trình tâm ý môn mà chúng biết như xuyên qua một trong sáu căn. Điều thú vị nó chỉ được hiểu chức năng của sự tái sinh.

Có hai loại tâm quả vô nhân mà chúng có thể được hiểu nhiệm vụ tái tạo: tâm quan sát quả bất thiện và tâm quan sát quả thiện. Như chúng ta đã gặp (trong chương 9), tâm quan sát là tâm vô nhân. Khi tâm quan sát phát sinh trong tiến trình ngũ căn thì nó biết như xuyên qua một trong năm căn, nó được hiểu chức năng quan sát như. Tuy nhiên tâm quan sát cũng có thể được hiểu chức năng tái sinh, và đây là điều kỳ diệu khi tâm tái tạo là quả vô nhân. Những họ như thế khác và trường hợp khác, cùng loại tâm này có thể được hiểu nhiều hơn một chức năng. Khi tâm quan sát được hiểu nhiệm vụ tái tạo nó không phát sinh trong tiến trình ngũ căn và nó không quan sát như.

Những loại Tâm Tái Tạo khác nhau

Viết bởi internet

Chủ nhật, 24 Tháng 7 2011 10:57 - Lần cập nhật cuối Chủ nhật, 24 Tháng 7 2011 15:58

Như chúng ta đã gặp (trong chương 9), có ba loại tâm quan sát:

1. Tâm quan sát quỳ bết thiền, câu hành thiền x.
2. Tâm quan sát quỳ thiền, câu hành thiền x.
3. Tâm quan sát quỳ thiền, câu hành thiền h.

Tâm quan sát quỳ bết thiền, câu hành thiền x, có thể thực hiện nhiếp m và tái sinh trong cõi kh.

Điều này có nghĩa là loại tâm tái tạo này phát sinh trong cõi kh, giống như loại tâm quan sát quỳ bết thiền thực hiện chức năng quan sát trong tiến trình ngũ căn.

Tâm quan sát quỳ thiền, câu hành thiền x, ngoài ra nó có thể thực hiện chức năng quan sát trong tiến trình ngũ căn, nó cũng có thể thực hiện chức năng tái sinh trong cõi ng và cõi tr.

Tâm quan sát quỳ thiền, câu hành thiền h nó không thực hiện chức năng tái sinh.

Nghiệp bết thiền và nghiệp thiền của những chúng sanh khác nhau có thể sản sinh tất cả mọi thứ chín loại tâm tái tạo, phát sinh trong những cõi khác nhau. Một trong những loại tâm này là quỳ bết thiền và mọi thứ tám loại tâm còn lại là quỳ thiền. Trong mọi thứ tám loại tâm quỳ thiền chỉ có một loại tâm quỳ thiền vô nhân và mọi thứ bảy loại tâm hữu nhân (câu hành với nhân thiện hảo). Có nhiều mức độ khác nhau trong mọi thứ chín loại tâm tái tạo vì nghiệp thì đa dạng. Vì nghiệp mà con người tái sinh có dung nhan đẹp hoặc xấu và họ có hoàn cảnh gia đình hạnh phúc hoặc đau khổ. Sự việc cho thấy là người tái sinh trong hoàn cảnh gia đình đau khổ không có nghĩa là kiếp tiếp theo lại càng khổ cũng bị đau khổ. Tất cả tùy thuộc vào nghiệp mà chúng ta đã tạo và nó sẽ trở quỳ. Điều với người tái sinh trong hoàn cảnh gia đình hạnh phúc, nếu nghiệp bết thiền trở quỳ trong kiếp tiếp theo lại thì người này chỉ cần sống gặp những điều bất hạnh.

Chúng ta xem trong Tăng Chi Bộ Kinh (quyển 4, chương IX, 5, Tỳ phẩm):

Này chư Tỳ khưu, có bốn hạng người được tìm thấy trên thế gian này. Thế nào là bốn?

Những người Tâm Tái Tạo khác nhau

Viết bởi internet

Chủ nhật, 24 Tháng 7 2011 10:57 - Lần cập nhật cuối Chủ nhật, 24 Tháng 7 2011 15:58

Có người sinh ra trong bóng tối và họ sống dưới bóng tối; có người sinh ra trong bóng tối nhưng họ sống dưới ánh sáng; có người sinh ra trong ánh sáng nhưng họ sống dưới bóng tối; có người sinh ra trong ánh sáng và họ sống dưới ánh sáng.

Này chúng Tôi khốn, và thế nào là người sinh ra trong bóng tối nhưng sống dưới bóng tối?

Ở đây, người này sinh trong gia đình nghèo, gia đình có người đần độn, gia đình thất nghiệp, gia đình đàn ông, gia đình đàn trẻ, gia đình bệnh tật, gia đình đông xe, gia đình quét rác, hay trong một gia đình nghèo, ăn uống thất thất, sinh kế gặp khó khăn, khó tìm được miếng ăn, tìm kiếm. Về mặt, người đó còn bệnh tật, khó trông, lười nhàm, nhieu bệnh tật, chết một tay chân bệnh tật, hay đi khắp khắp, hoặc bán thân bệnh tật, không có được thức ăn, được uống, y phục, xe cộ, vòng hoa hoặc họ sống thất, phẫn nộ, chết người hay đèn đuốc. Người này sống với thân khổ ứ ứ; vì sống như vậy, khi thân họ mang chung, người đó tái sinh vào khắp khắp, ác thú, địa ngục. Do đó, này chúng Tôi khốn, là người sinh trong bóng tối và họ sống dưới bóng tối.

Và này các thầy Tôi khốn, thế nào là người sinh trong bóng tối nhưng sống dưới ánh sáng?

Ở đây, người này sinh trong gia đình giàu ... Không có gì sống nhàm, chết hay ánh sáng. Người này sống với thân khổ ứ ứ và làm như vậy, khi thân họ mang chung, người đó tái sinh cõi lành, thiên giới.

Và này các thầy Tôi khốn, thế nào là người sinh trong ánh sáng nhưng họ sống dưới bóng tối?

Ở đây, người này sinh trong một gia đình quý tộc ...

Người đó đẹp trai, đẹp nhìn, đẹp thong, có màu da xinh đẹp. Người này có quần áo, xe cộ, tràng bông và họ sống thất, phẫn nộ, trú ẩn và ánh sáng. Nhưng người này sống với thân khổ ứ ứ. Do hành động như vậy, khi thân họ mang chung sinh vào cõi địa, ác thú, địa ngục, địa ngục. Này chúng Tôi khốn, như vậy là người sinh trong ánh sáng nhưng họ sống dưới bóng tối.

Những loại Tâm Tái Tạo khác nhau

Viết bởi internet

Chủ nhật, 24 Tháng 7 2011 10:57 - Lần cập nhật cuối Chủ nhật, 24 Tháng 7 2011 15:58

Và này các thầy Tỳ khưu, thế nào là những người sanh trong ánh sáng và những người đọa trong ánh sáng?

Đây những người đọa sanh trong gia đình quý tộc ... có nhiều quần áo ... giày ngọc ngà, châu ngọc và ánh sáng. Những người đó sống thân khuây ý thì thầm. Do thế hành như vậy, khi thân họ đi mạng chung những người đó tái sanh trong cõi lành, thiên giới. Như vậy này các Tỳ khưu, là những người sanh trong ánh sáng những người đọa trong ánh sáng.

Này các Tỳ khưu, đây là bốn những người đọa tìm thầy trên thế gian này.

Nghiệp thì sinh ra tâm tái tạo quở hữu nhân (có nhân thiện hay ác) có mức độ cao hơn nghiệp thì sinh ra tâm tái tạo vô nhân. Nghiệp thì đọa có thể sinh ra tám loại tâm quở hữu nhân khác nhau mà nó có thể thế giới này chỉ có năng tái tạo. Loại tâm quở nào thế giới này chỉ có năng này trong trường hợp mà chúng sanh đọa thì tùy thuộc vào nghiệp thì sinh ra nó.

Những người sanh ra có những đức tính khác nhau và những khả năng khác nhau; họ sanh ra với những mức độ khác nhau với trí tuệ hoặc không có trí tuệ. Tâm tái tạo của con người thì khác nhau. Khi tâm tái tạo của người nhân, nó luôn luôn câu hành với vô tham và vô sân, những người không có trí tuệ. Nó có thể câu hành với trí tuệ hoặc không có trí tuệ, tùy thuộc vào nghiệp mà sinh ra nó. Khi tâm tái tạo của câu hành với trí tuệ, những người sanh ra với ba nhân thiện hay ác: vô tham, vô sân và trí tuệ. Những người tái sanh có trí tuệ thì tu tập trí tuệ trong kiếp sống của mình nhiều hơn những người mà sanh ra không có trí tuệ. Những người tái sanh với một tâm tái tạo của câu hành với trí tuệ thì có thể đạt đến sự giác ngộ nếu họ tu tập Bát chánh đạo. Nếu những người tái sanh không có trí tuệ họ vẫn có thể tu tập chánh kiến, những người kiếp sống đó, họ không thể đạt đến sự giác ngộ. Như vậy chúng ta thầy và những người khác trong cuộc sống của chúng ta thì tùy thuộc vào nhân duyên.

Những người trong những sự khác nhau trong sự sống của nhân (hai nhân hoặc ba nhân) mà nó câu hành với tâm tái tạo của người nhân thì chúng còn có những sự khác biệt nữa. Nghiệp thì sinh ra tâm tái tạo có thể là nghiệp đọa thế giới này do tâm thì thầm hay hoặc thế giới khác; do tâm thì thầm không còn những bậc hoặc tâm thì thầm của những bậc [1]. Có nhiều yếu tố để xác định nghiệp thì sinh ra mà sinh ra theo kết quả của nó. Tâm tái tạo của người nhân là kết quả của nghiệp thì sinh ra đọa thế giới này phân chia thế giới thành tám loại khác nhau. Tóm tắt như sau:

Những lo ngại Tâm Tái Tạo khác nhau

Viết bởi internet

Chủ nhật, 24 Tháng 7 2011 10:57 - Lần cập nhật cuối Chủ nhật, 24 Tháng 7 2011 15:58

1. Câu hành thiền hỷ, thiền ngiền trí tuệ, không cần nhấc bèo (Somanassa sahatam, Nanasampayuttam, asankhàrikamekam) [2]
2. Câu hành thiền hỷ, thiền ngiền trí tuệ, cần đợc nhấc bèo (Somanassa sahatam, Nanasampayuttam, sasankhàrikamekam)
3. Câu hành thiền hỷ, bắt thiền ngiền trí tuệ, không cần nhấc bèo (Somanassa sahatam, Nanavippayuttam, asankhàrikamekam)
4. Câu hành thiền hỷ, bắt thiền ngiền trí tuệ, cần đợc nhấc bèo (Somanassa sahatam, Nanavippayuttam, sasankhàrikamekam)
5. Câu hành thiền xỷ, thiền ngiền trí tuệ, không cần nhấc bèo (Upekkhà sahatam, Nanasampayuttam, asankhàrikamekam)
6. Câu hành thiền xỷ, thiền ngiền trí tuệ, cần đợc nhấc bèo (Upekkhà sahatam, Nanasampayuttam, sasankhàrikamekam)
7. Câu hành thiền xỷ, bắt thiền ngiền trí tuệ, không cần nhấc bèo (Upekkhà sahatam, Nanavippayuttam, asankhàrikamekam)
8. Câu hành thiền xỷ, bắt thiền ngiền trí tuệ, cần đợc nhấc bèo (Upekkhà sahatam, Nanasampayuttam, sasankhàrikamekam)

Thật là hũu ích đợc biết nhiều chi tiết hơn về tâm tái tạo, bởi vì nó giúp chúng ta hiểu biết lý do tại sao con người có quá nhiều sự khác nhau. Tám lo ngại tâm tái tạo hũu nhân là những kết quả của nghiệp thiện đức gì không chỉ phát sanh trong cõi người mà chúng còn còn phát sanh trong những cõi trời đức gì (Kàmabhumi).

Những loại Tâm Tái Tạo khác nhau

Viết bởi internet

Chủ nhật, 24 Tháng 7 2011 10:57 - Lần cập nhật cuối Chủ nhật, 24 Tháng 7 2011 15:58

Có một số mặt đối lập là: mặt đối lập, sáu đối lập và bốn đối lập. Những chúng sanh sanh ra một trong những mặt đối lập thì tiếp nhận những cảm xúc giác quan, họ có những tâm đối lập. Cũng có những đối lập cao hơn mà nó không phải là đối lập. Có tất cả ba mặt đối lập [3].

Nếu người nào sanh ra một trong những mặt đối lập và tu tập thiền định, ngoài tâm đối lập họ cũng có thể có tâm thiền siêu việt và tâm thiền vô siêu việt [4]. Nếu người nào tu tập Bát Chánh Đạo họ có thể có tâm siêu việt (Lokuttaracitta) mà tâm này thì cảm nhận tiếp Níp Bàn.

Khi người nào đối lập thiền, nghiệp tập thiền người nào đó thực hiện không phải là nghiệp tập thiền đối lập. Họ không nhận biết thiền định thì không có những cảm xúc giác quan. Thiền là nghiệp tập thiền mà nó không trực tiếp trong cùng kiếp sống khi người nào đối lập, những nó có thể trực tiếp trong hình thức tâm tái tạo, tâm tái tạo của kiếp sống tiếp theo. Trong trường hợp này, có những tâm thiền phát sanh không lâu trước khi chết và tâm tái tạo của kiếp sống tiếp theo lại bắt đầu cùng một cách như những tâm thiền đó.

Kết quả của tâm thiền siêu việt (tâm thiền là tâm thiền siêu việt) là tái sanh trong cõi trời không phải là cõi đối lập mà là cõi Phạm Thiên siêu việt. Kết quả của một tâm thiền vô siêu việt (tâm thiền là tâm thiền vô siêu việt) là tái sanh trong một cõi trời mà là cõi trời Phạm Thiên vô siêu việt. Có những cõi trời Phạm Thiên siêu việt và những cõi trời Phạm Thiên vô siêu việt khác nhau.

Có năm tầng thiền siêu việt và nếu vậy có năm loại tâm thiền siêu việt mà chúng có thể tạo ra năm loại tâm siêu việt. Có bốn tầng thiền vô siêu việt và nếu vậy có bốn loại tâm thiền vô siêu việt mà chúng có thể tạo ra bốn loại tâm siêu việt vô siêu việt. Do đó có năm loại tâm tái tạo là quả của tâm thiền siêu việt và bốn loại tâm tái tạo là quả của tâm thiền vô siêu việt. Nói chung có mười chín loại tâm tái tạo là những kết quả của tâm thiền khác nhau. Chúng là những tâm siêu việt nhân và luôn luôn câu hành với trí tuệ.

Mười chín loại tâm tái tạo được tóm tắt như sau:

- 1 tâm quan sát quả bất thiền.
- 1 tâm quan sát quả thiền.
- 8 tâm đời thiền [5]

Những lo ngại Tâm Tái Tạo khác nhau

Viết bởi internet

Chỉnh sửa, 24 Tháng 7 2011 10:57 - Lần cập nhật cuối Chỉnh sửa, 24 Tháng 7 2011 15:58

5 tâm quấy sợ hãi

4 tâm quấy vô sợ hãi.

Chúng ta không biết những hành động nào của chúng ta sẽ sinh ra tâm tái tạo cho kiếp sống tiếp theo. Mặc dù một hành động đã tạo trong kiếp quá khứ có thể sinh ra tâm tái tạo trong kiếp sống tiếp theo. Mọi hành động thiện thì rất có giá trị; nhưng chúng nó sẽ trôi qua. Chúng ta xem Phật thuyết pháp về (Tứ uẩn kinh, "Itivuttaka" pháp môn chi, chương ba, 6) về giá trị của sự bố thí. Đức Phật dạy cho chư Tăng như sau:

Này chư Tăng, nếu chúng sanh biết như ta đã biết, biết quả của việc bố thí, chúng sẽ không được thấy hạnh phúc nếu chúng không bố thí, và lòng ô nhiễm tham lam không có ám ảnh tâm của chúng ta an trú. Dù là miếng cơm cùng, dù là miếng ăn tươi ngon, chúng sẽ không thấy hạnh phúc, nếu chúng không chia sẻ khi có người nghèo.

Nghiệp thiện là nguyên nhân cho sự tái sinh an vui, những chúng sanh muốn tái sinh thì được Đức Phật khuyến khích họ. Nếu người tu tập Bát chánh đạo và chúng được được quả vị A la hán thì việc đó sẽ không còn tái sinh nữa. Tâm tái tạo của A la hán không có tiếp nối bởi tâm tái tạo. Đức Phật nhắc nhở chúng ta về những sự nguy hiểm của sự tái sinh và khuyến khích chúng ta phải có chánh niệm, để chúng được vượt khỏi Níp bàn. Chúng ta xem trong Tăng Chi Bộ Kinh (Pháp tám chi, chương VIII, 4) khi Đức Phật nói về Nàdika, trong Lò gạch, ngài dạy cho chư Tăng như sau:

Suy niệm về sự chết, này chư Tăng, khi được tu tập, sự được hoan hỷ, có kết quả, có nhiều lợi ích lớn, chúng được vượt khỏi.

Và này chư Tăng, thế nào là suy niệm về sự chết ...?

Ở đây, này chư Tăng, chư Tăng khi ngày hè và đêm an trú, suy niệm như vậy: "Các nhân duyên của cái chết đến với ta rất nhiều. Con rắn, con bò cạp hoặc con rết có thể cắn ta và có thể là nguyên nhân dẫn đến cái chết; điểu có thể là một chúng sinh ngấu cho ta. Ta có thể vấp ngã và té xuống; thức phẩm ta ăn có thể gây cho ta bệnh hoặc; một có thể làm khuỷu tay; đàn cũng như thú; những luồng gió như cái kéo cũng có thể khuỷu tay; con người hoặc phi nhân có thể công kích ta và tất cả những lý do trên, có thể dẫn ta đến cái chết. Như vậy sự là chúng ta

Những lo ngại Tâm Tái Tạo khác nhau

Viết bởi internet

Chủ nhật, 24 Tháng 7 2011 10:57 - Lần cập nhật cuối Chủ nhật, 24 Tháng 7 2011 15:58

ngại cho ta".

Này chị Tò khò u, Tò khò u đó cần phải suy niệm như vậy: "Nếu ta có những ác bất thiện pháp chừa đi để được an lạc, và nếu như ta ở đây đêm nay, đó là những nỗi sợ hãi cho ta". Này chị Tò khò u, nếu như vậy thì những nỗi sợ hãi, có những nỗi sợ hãi thái quá... rồi đi đến nỗi các ác bất thiện pháp, cần phải duy trì sự mong muốn, tinh tấn, chuyên cần, nếu không thì lui, chánh niệm và tỉnh thức phải do vậy Tò khò u đó chuyên tâm thức hiện.

Này chị Tò khò u, ví như cái khăn bị cháy, hoặc tóc bị cháy, để dập tắt khăn hay dập tắt lửa, cần phải có sự tác động mong muốn, tinh tấn, nếu không, tỉnh thức, nếu không thì lui, chánh niệm và tỉnh giác. Cũng vậy này chị Tò khò u, phải tác động duy trì sự mong muốn, tinh tấn, nếu không, chuyên cần, không thì lui, chánh niệm và tỉnh thức phải đi đến với Tò khò u đó thức hiện để được an lạc bất thiện pháp.

Những nỗi sợ hãi với Tò khò u đó suy xét rằng: Ta không có những pháp ác, các bất thiện pháp chừa đi để được an lạc, nếu như ở đây đêm nay, đi đến đó là một nỗi sợ hãi cho ta. Này chị Tò khò u, Tò khò u sợ sự sợ hãi, đêm ngày thức hiện những nỗi sợ hãi.

Ở đây, này chị Tò khò u, với Tò khò u đó suy niệm cũng như vậy... khi đêm đã qua ngày về an lạc. Vậy cũng suy niệm giống như thế...

Này chị Tò khò u, suy niệm với sự chột, khi đi đến tu tập như vậy thì có những kết quả tốt, nếu không thì, đi đến đi đến sự sợ hãi bất thiện".

CÂU HỎI:

- 1/- Tâm tái tạo có thể là tâm vô nhân không?
- 2/- Có bao nhiêu lo ngại tâm tái tạo?
- 3/- Có bao nhiêu lo ngại tâm tái tạo là quá bất thiện?
- 4/- Khi nào tâm tái tạo câu hành và trí tuệ do bởi ý thức nào nó làm duyên cho điểu này?

Những lo ngại Tâm Tái Tạo khác nhau

Viết bởi internet

Chủ nhật, 24 Tháng 7 2011 10:57 - Lần cập nhật cuối Chủ nhật, 24 Tháng 7 2011 15:58

Chú thích:

[1] Xem Chương 4. Tâm thức có thể phát sanh không cần nhờ cơ thể, thì phát, hoặc cần nhờ cơ thể, sai khi nói do nghiệp khác hoặc do sự suy nghĩ của chính mình

[2] Nana là trí tuệ (pannà)

[3] Điều này sẽ được giải thích trong chương 20, và rồi giải thích.

[4] Điều này sẽ khác nhau giữa các trường phái và trường phái vô sắc giải thích, xem chương 22

[5] Tuy nhiên, điều này, và điều này thì không nên dùng cho những tâm thức giải thích.

---oOo---